

“LDC Dental” ชูสถาบันฝึกอบรม รับสาขาเพิ่ม และ AEC



“ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ” เอ็มดี LDC Dental เปิดแผนธุรกิจ เตรียมสร้างการรับรู้ในวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์มากขึ้น หลังประสบความสำเร็จในการเปิดหลักสูตรอบรมมายาวนานกว่า 10 ปี ตั้งเป้าผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มอีก 1 เท่า ภายใน 2 ปี หรือ 80 คนต่อปี เพื่อรองรับการขยายสาขา และการเปิด AEC ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกในตลาด mai และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต



ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทาง LDC เปิดเผยถึง “สถาบันฝึกอบรม แอลดีซี” ศูนย์ฝึกอบรมภายในของบริษัทฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์รุ่นแรกเมื่อปี 2546 ปัจจุบัน เปิดอบรมมาแล้ว 10 ปี มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 43 รุ่น จำนวน 315 คน เน้นหลักสูตรระยะสั้น (45 วัน) จากความตั้งใจของคณะผู้บริหารบริษัทฯ ในการสนับสนุนงานผู้ช่วยทันตแพทย์ให้เป็นวิชาชีพ “มั่นคง มีเกียรติ เป็นวิชาชีพติดตัว” และเล็งเห็นความสำคัญของผู้ช่วยทันตแพทย์ บุคลากรที่เปรียบเสมือนมือขวาของทันตแพทย์ ซึ่งต้องมีความรู้ด้านทันตกรรม และมีทักษะที่ดีในการช่วยงาน

นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น ขณะที่สถาบันฝึกอบรมมีน้อย ประกอบกับอาชีพนี้ยังเป็นที่รู้จักไม่แพร่หลายนัก และเพื่อรองรับการขยายสาขา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งเกือบ 100 % ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด จะทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ LDC อีกทั้ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสถาบันฯ สู่มาตรฐาน ISO 10015 (มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรม) ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

“ LDC Dental ถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทาง มีมาตรฐาน มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของบริษัทฯ ทำให้เราแข็งแกร่งในงานทันตกรรม และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเรามีสถาบันฝึกอบรมเป็นของเราเอง ส่งผลให้ LDC สามารถให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ” ทันตแพทย์วัฒนา กล่าว จากความสำเร็จของสถาบันฝึกอบรมฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้จัดงานครบรอบ 10 ปี โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ช่วยทันตแพทย์ พร้อมวางแผนสร้างการรับรู้วิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ในวงกว้าง ผ่านสื่อต่างๆ ของสาขา และการออก Event ตั้งเป้าผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มอีก 1 เท่าภายในปี 2559 หรือคิดเป็นประมาณ 80 คนต่อปี จากปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 40 คน

ต่อปี เพื่อรองรับการขยายสาขา และวางแผนส่งผู้ช่วยทันตแพทย์ไปยังคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ และใน กลุ่ม AEC อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2557 นี้ และจะยื่นคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมดำเนินการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในลำดับถัดไป

“ ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพช่องปากและทันตกรรมสวยงามมากขึ้น กลางปี2557 นี้ LDC Dental จะมีสาขาครอบคลุมการให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด 21 สาขา พร้อมทั้งเป้ายขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตในอนาคต ซึ่งสถาบันฝึกอบรมของเรา ได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai) อีกด้วย” ทันตแพทย์วัฒนา กล่าว

ข้อมูลสรุป บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2535 ภายใต้ชื่อ ลาดพร้าวทันตคลินิก โดยทันตแพทย์ วัฒนา ชัยวัฒน์ ซึ่งจบการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ หลังจากเปิดคลินิกมาช่วงระยะหนึ่ง ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างระบบมาตรฐานของธุรกิจทันตกรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร จึงได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์ทันตกรรม ในนาม บริษัท ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว จำกัด และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ต่อมาในปี 2549ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด โดยวางตำแหน่งธุรกิจในรูปแบบสาขาของศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทาง ในนาม LDC Dental มุ่งเน้นให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการขยายสาขาเรื่อยมา เพื่อให้สามารถบริการได้ครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความสะอาดแบบ “ปลอดเชื้อ” และมีมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม รวมถึงระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่คุ้มค่า ปลอดภัย ปลอดภัย ที่ผู้รับบริการมั่นใจได้ ส่งผลให้ LDC Dental ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1 (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย เป็นการยกระดับมาตรฐานบริการ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการทางด้านทันตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ “ เราจะเป็นมืออาชีพด้านบริการทันตกรรมและมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย”